

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 22 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11133

Col.Inch: 16.53 Ad Value: 25,621.50

ภาพข่าว: ข่าวชนคนเข้ม: ไม่ทิ้งกัน

หน้า: 3(บน)

PRValue (x3): 76,864.50

คลิป: สีสี่

ข่าวชน คนเข้ม



ไม่ทิ้งกัน - อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมด้วย ยูทา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง มอบอาหารกลางวันและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” มี ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วีชรลินธุ ผอ.โรงพยาบาล รับผิดชอบ

ศน.เร่งประเมินชุมชน องค์กร อำเภอกุฉินธรรม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัด วธ. ได้รายงานการเตรียมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนด โดยเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาผ่านกรมการศาสนา(ศน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอกุฉินธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์

การประเมิน ประกอบด้วย 1.ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอกุฉินธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 8 ระดับคือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ 2.คัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอกุฉินธรรมต้นแบบโดดเด่น ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลผลการประเมินให้ ศน.ภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อจะได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปลัด วธ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ให้ความร่วมมือดำเนินการประเมินชุมชน องค์กรและอำเภอกุฉินธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างเต็มที่.

ประเมินชุมชน-จว.คุณธรรม

วธ. - เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดวธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับทราบการเตรียมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด โดยเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ทางกรมการศาสนา (ศน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว

นางยุพากล่าวว่า หลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 1.ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ 2.คัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น โดยขอให้จัดส่งข้อมูลผลการประเมินให้กรมการศาสนา ภายในสิงหาคม 2564 เพื่อให้ได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างระบบให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยต่อไป

ออกโรงแจ้งให้ทุน "ลายกนก"

นายธนกร ศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี 2564 โดยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาโครงการรายการลายกนกยกสยามสัญจร ของบริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิทัลมีเดีย จำกัด เผยแพร่ทางช่องท็อปนิวส์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนงบ 4.8 ล้านบาทว่าสื่อและพิธีกรที่ดำเนินรายการไม่เป็นกลางแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน ไม่เหมาะสมที่จะได้รับทุนนั้น ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามขั้นตอน และเห็นว่าโครงการที่เสนอมาเป็นการต่อยอดรายการเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด ที่สำคัญมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของกองทุนที่มุ่งส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชน และมีฐานผู้ชมจำนวนมากอยู่แล้ว.



“ธรรมศาสตร์”ชวน“นิด”+ เจาะเวลาหาอดีต“อาภัสรา”

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบที่ 3 ของประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย...รายการ “เสาร์สารพัน” สนับสนุนมาตรการ “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” ยังคงงดการชวนเที่ยวงาน...การไปดูคอนเสิร์ตและการอื่นๆนอกบ้านเช่นเคยนะครับ หากจะชวนออกนอกบ้านบ้างยามนี้ก็ขอย้ำเหมือนที่ชวนไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ใครที่ได้ลืมนัดจากโรงพยาบาลหรือจากหน่วยฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม...ขอความกรุณาไปฉีดตามเวลานัดนะครับ...ส่วนใครที่ยังไม่ถึงคิวฉีดก็ขอให้รีบลงทะเบียนตามช่องทางต่างๆ เพื่อนัดคิวฉีดต่อไป โดยเฉพาะที่แอป “หมอพร้อม” ซึ่งเปิดรออยู่แล้ว บนโต๊ะผู้เขียนวันเนี้ยข่าวก่อนเลิกจากโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต ถึงที่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณซีกเหนือของกทม. และ ปทุมธานี ที่เข้าแอปอะไรไม่เป็นที่ประสงค์จะจงคิวเข้าฉีดกับธรรมศาสตร์โปรดโทร.ไปปรึกษาหาหรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088-0400 ซึ่งมี 50 คู่สาย เผื่อจะได้วันและเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดังที่ท่านตั้งใจไว้

สำหรับที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสูตรที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้มาหลายวันแล้ว ก็ยังจะเปิดฉีดต่อไปอีกเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.นี้...สำหรับผู้ที่มิได้นัดหมายล่วงหน้าทางสถาบันมีโควตาให้วันละ 100 คน ทุกวัน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีอายุ 70 ปีขึ้นไปหรือ “ผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต”...ใครอยู่ในเกณฑ์ 2 ข้อนี้ไปเข้าคิวรับบัตรประจำวันได้ตั้งแต่ 06.30 น. ครั้น...ย้าวันละ 100 ท่านเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวไว้

ครับ! ชวนออกนอกบ้านเพื่อฉีดวัคซีนเสร็จสรรพเราก็มามาหาความสุขกันในบ้านกันต่อไปเลยเริ่มจากข่าวประชาสัมพันธ์จาก หอภาพยนตร์

(องค์การมหาชน) เชิญชวนให้เข้าดูภาพยนตร์แห่งความหลังบันทึกวันแห่งชัยชนะของสาวไทยในการประกวดเวทีความงามระดับโลกอันโด่งดัง “มิสยูนิเวิร์ส” หรือ “นางงามจักรวาล” เมื่อปี 1965 หรือ พ.ศ.2508 อาภัสรา หงสกุล คว้ามงกุฎมาครองได้เป็นคนแรกของประเทศไทย...ความยาวกว่า 28 นาที ดูเพลินมากและชื่นใจมาก...นอกจากจะได้เห็นความน่ารักของ “คุณป๊อ” แล้วยังได้ฟังเสียงเพลงขับกล่อมนางงามก่อนกรรมการตัดสินจาก แพท บูน นักร้องสหรัฐฯ ขวัญใจหนุ่มสาวชาวไทยสมัยโน้น (รวมทั้งผู้เขียนคอลัมน์นี้ด้วย) เป็นของแถม

ขอบคุณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่นำฟิล์มที่ชัดเจนมาก แม้เป็นขาวดำไปลงยูทูปมาหลายสัปดาห์แล้ว ใครที่ผิดหวังกับน้องอเม่นด้าในปีนี้...ย้อนอดีตไปสู่ความสมหวังได้เลยครับเข้าไปใน Youtube แล้วเสิร์ช Miss Universe 1965 จะมีทั้งของหอภาพยนตร์และของท่านอื่นๆ รวมทั้งของกองประกวดเองมาให้ดูอย่างอึ้งอึ้งใจ

ส่วนการฉายหนังให้ดูฟรีในโรงของ หอภาพยนตร์ฯ ช่วงนี้ของดิไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย...เสียตายนะเพราะเดือนพฤษภาคมมีภาพยนตร์ไทยดีๆมาเตรียมให้ดูหลายเรื่อง...งหมด...ในขณะที่ยกเว้นมิถุนายนมีฉาย 2 วัน คือบ่าย 3 วันที่ 3 มิ.ย. กับ บ่ายโมง วันที่ 24 มิ.ย. ยังไม่ทราบว่าจะต้องงดต่อหรือเปล่านั้นกันด้วย...เรื่อง “ผลเก่า” ภาพยนตร์ไทยยิ่งใหญ่ของเชิด ทรงศรี นำโดย สรพงศ์ ชาตรี กับ นันทนา เภากระจ่าง นั้นแหละครับ

ส่งท้ายด้วยข่าวหนังสือที่สามารถสั่งซื้อโดยไม่ต้องออกนอกบ้าน เช่นเคย เริ่มจากโครงการ “อยู่บ้านอ่านหนังสือ” ของ สยามอินเตอร์บุ๊คส์ ที่เริ่มมาหลายวันแล้ว จะหมดเขตวันที่ 31 พ.ค.นี้ มีหนังสือลดแลกแจกแถมมาจำหน่ายหลายๆเรื่อง และหลายๆเล่ม อาทิ “อาวุธทั้ง 7 ของโก้วเล้ง” เขียนโดย โก้วเล้ง แปลโดย น.นพรัตน์, “โคตรโกง” หนังสือขายดีเกือบ 20 ปีก่อน ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่โดย ใบไม้เขียว และหนังสือขายดีติดอันดับช่วงโควิด “จอมนางคู่แผ่นดิน” 10 เล่มจบของ หลิวเสียนจื่อ แปลโดย จารินทิพย์...คลิกเข้า www.siaminterbook.com หรือเฟซบุ๊กของ SMM ได้เลยครับ

ในส่วนของ นานมีบุ๊คส์ งวดนี้ แนะนำหนังสือสารประโยชน์ “รวมวิธีหลีกเลี่ยงโรคอัลไซเมอร์” แบบฉบับหมอญี่ปุ่น, “คนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจ คนแบบไหนอยู่ใกล้แล้วเปลี่ยว” สำหรับผู้ป่วนเช่นกัน และ “อยู่ถึง 100 ปี อย่างมีค่าและกล้าที่จะแก่” เล่มนี้ตำรับเกาหลีซื้อกันได้ที่ www.nanmeebooks.com ครับ.



มองทั่วทิศเมืองไทย

สืบสานประเพณี "อัฐมีบูชา"

งานบุญ "อัฐมีบูชา" หรือพิธีจำลองถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระ พระพุทธเจ้า จ.อุตรดิตถ์ ประเพณีศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกที่สืบทอดกันมา ยาวนานเป็นประจำทุกปี

ครั้งนี้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 26 พ.ค.2564 ณ วัดพระบรมธาตุ-ทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นับเป็นปีที่ 64 โดยมี พระปัญญากร โมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายผล คำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยว่า วันอัฐมีบูชาคือวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งที่ได้กล่าวถึงกันมานาน เนื่องจากมีวันวิสาขบูชาอยู่ก่อนหน้านี้เพียงห้วงวันพระเดียว หมายถึงวันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 แต่ถัดมาอีกหนึ่งวันพระคือแรม 8 ค่ำ เป็นวันอัฐมีบูชา

ความสำคัญของวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของ พระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนในสมัยเมื่อ 2,564 ปีล่วงมาแล้วต่างโศกเศร้า ที่ต้องสูญเสียพระบรมศาสดาอันเป็นที่รักเคารพยิ่ง

ในพุทธประวัติและปรีณิพพานสูตรกล่าวไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่เรียกว่าวันวิสาขบูชา พระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินารา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน พร้อมใจกันกระทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธรูป ณ มกุฏพันธเจดีย์แห่งกรุงกุสินารา

ทุกปีพุทธศาสนิกชนชาวอุตรดิตถ์ร่วมกันจัดงานย้อนอดีตที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลรวม 9 วัน 9 คืน ส่วนปีนี้จัดเพียงวันเดียว งดการแสดง แสง สี เสียง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดงานวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ในอดีตทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเสมือนครั้งพุทธกาล



ตั้งแต่เสด็จปรินิพพาน ชาวบ้านที่มีฝีมือด้านงานจักสานจะช่วยกันใช้ไม้ไผ่สานองค์พระพุทธเจ้าปางปรินิพพานขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงามบรรจุไว้ในโลงแก้วตั้งประดิษฐานไว้บนศาลา เพื่อให้คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม และชาวบ้านทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรม เพื่ออัญเชิญซึ่งประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป.

ประสิทธิ์ ฝั่งสุข/รายงาน